

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VỀ IAP

→ BÁO CÁO CUỐI HỌC PHẦN CỦA HỌC SINH ←

DÀNH CHO LỚP 5



ĐIỀU GÌ LÀM CHO CÁC BÀI ĐÁNH GIÁ SÁCH HƯỚNG DẪN ELA ĐỔI MỚI?

Điều độc đáo về bài đánh giá Sách hướng dẫn ELA, điều mà thuộc về Chương trình Đánh giá Đổi mới (IAP), là nó tập trung vào các cuốn sách và các chủ đề con quý vị đã học ở lớp. Nó đánh giá những gì học sinh đã học trong chương trình học nghệ thuật ngôn ngữ Anh của em và cung cấp thông tin xuyên suốt năm. Điều này có nghĩa là các kết quả có thể được dùng cùng với thành tích của học sinh trong các hoạt động giảng dạy đã được hoàn thành trong mỗi học phần để hiểu rõ hơn tiến bộ của học sinh.

Đối với học sinh tham gia vào cả ba khung thời gian của bài đánh giá, Bài đánh giá Sách hướng dẫn ELA cho lớp 5 sẽ diễn ra vào thời điểm tham gia đợt kiểm tra ELA LEAP 2025 cuối năm vào mùa xuân của học sinh.

Vì các bài kiểm tra đánh giá thành tích của học sinh xuyên suốt năm học, các kết quả tổng hợp sẽ không được cung cấp cho đến mùa hè. Báo cáo cuối năm sẽ phản ánh các dữ liệu từ cả ba khung thời gian và sẽ bao gồm một mức độ thành tích xác định thành tích ELA tổng quát của con quý vị. Các mức độ sẽ tương tự với các mức độ thành tích được sử dụng để mô tả thành tích của học sinh trong bài kiểm tra ELA LEAP 2025.

Trong khi đó, các báo cáo cuối học phần có thể cung cấp cho giáo viên và phụ huynh một vài thông tin về sự thành công của học sinh của mình với học phần được đánh giá. Điều quan trọng nhất là nó giúp giáo viên hỗ trợ học sinh khi các em gặp các học phần của Sách hướng dẫn ELA trong tương lai.



CON TÔI ĐÃ THỂ HIỆN NHƯ NÀO TRONG BÀI ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC PHẦN NÀY?

Để giúp quý vị hiểu thành tích của con quý vị, báo cáo bao gồm:

- ✓ Mô tả tổng quát về bài kiểm tra
- ✓ Giải thích về các phần của mỗi bài kiểm tra học phần và những gì chúng đánh giá
- ✓ Tên của bài kiểm tra học phần Sách hướng dẫn ELA được thực hiện, khung thời gian cung cấp và số điểm con quý vị đạt được cũng như là số điểm trung bình các học sinh khác mà làm cùng một bài kiểm tra học phần tương tự đã đạt được



Unit Title and Points Earned		
Window 1 The Birchbark House Unit	Window 2	Window 3
4 out of 8		
2.7 Class Average 2.7 School Average 2.9 School System Average 3.9 IAP Average		

Knowledge of Unit Texts In this section, students answer questions about the anchor texts they read in class to show their understanding of key knowledge and skills taught in the unit.	
Application of Unit Knowledge In this section, students read a new text(s) related to the unit content and respond to questions that measure their ability to apply the key knowledge and skills taught in the unit.	
Synthesis and Expression of Knowledge Across Texts In this section, students write an extended response that demonstrates their ability to express their overall understanding of the key knowledge they gained in the unit by developing their ideas with information from a unit text and a new text.	Reading Comprehension & Written Expression
	Knowledge and Use of Language Conventions



NÊN SỬ DỤNG NHỮNG KẾT QUẢ NÀY NHƯ NÀO?

Báo cáo này chỉ bao gồm số điểm con quý vị đạt được ở mỗi phần. Không có dữ liệu từ cả ba khung thời gian, việc sử dụng những điểm số này bị hạn chế. Vì thế, giáo viên và phụ huynh nên sử dụng thông tin so sánh để xác định thành tích cá nhân của học sinh so với thành tích của các học sinh khác tại lớp học, trường học, hệ thống trường học và những học sinh tham gia vào cùng một học phần trong mỗi khung thời gian đánh giá của chương trình đánh giá đổi mới.

SAU ĐÂY LÀ MỘT VÀI CÂU HỎI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ĐƯA RA KHI TRAO ĐỔI CÁC KẾT QUẢ VỚI GIÁO VIÊN CỦA CON QUÝ VỊ:

- Kết quả kiểm tra của con tôi so với các thành tích của con trên lớp ở học phần là như nào?
- Có thể thực hiện những điều gì trong các học phần tiếp theo để giải quyết bất kỳ lĩnh vực nào mà con tôi có thể cần thêm hỗ trợ hoặc để thách thức con tôi trong các lĩnh vực mà con giỏi?
- Tôi có thể giúp hỗ trợ việc học của con tôi tại nhà như thế nào?
- Chúng ta đảm bảo rằng con tôi tiếp tục có tiến bộ bằng cách nào?



CÁC LIÊN KẾT HỮU ÍCH

- Hướng dẫn dành cho Phụ huynh về Sách hướng dẫn ELA Lớp 5 (cung cấp thông tin khái quát về các học phần của lớp 5): <https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/2022-grade-5-parent-guide.pdf>
- Các Chương trình Quan trọng của Louisiana—Chương trình Đánh giá Đổi mới (cung cấp lịch sử ngắn gọn về IAP): <https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/key-initiatives/louisiana's-key-initiatives---innovative-assessment-program.pdf>
- Trang web ACCELERATE (cung cấp thông tin về những sự hỗ trợ sẵn có cho học sinh): <https://www.louisianabelieves.com/academics/accelerate>



ĐỂ BIẾT THÊM CÁC CÔNG CỤ VÀ CÁC NGUỒN HỖ TRỢ ĐỂ GIÚP QUÝ VỊ HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ, hãy truy cập Bộ công cụ Hỗ trợ Gia đình tại <https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox>